



CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN MINH TRIẾT: VĂN HÓA LÀ CHÌA KHÓA CỦA MỌI VẤN ĐỀ

“Văn hóa là chìa khóa của mọi vấn đề. Văn hóa suy cho cùng nó chi phối mọi lĩnh vực. Tôi cho rằng, cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của chúng ta, suy cho cùng, văn hóa đã quyết định tất cả: ý chí, truyền thống quật cường, tinh thần đoàn kết dân tộc”...



Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (thứ nhất, bên trái) trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp cuối năm 2008

- PV: Thưa Chủ tịch, lĩnh vực báo văn hóa, nghệ thuật không mang lại hiệu quả về kinh tế, vì thế tôi là người đặt câu hỏi sau cùng và xin chủ tịch một phút (cười).

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Không. Tại vì cô hỏi sau thôi, chứ nói vậy là không được đâu. Lúc này tôi cũng đã trả lời về văn hóa, tôi nói, suy cho cùng văn hóa quyết định tất cả. Nó còn trên cả vấn đề kinh tế. Văn hóa là



chìa khóa của mọi vấn đề. Văn hóa suy cho cùng nó chi phối mọi lĩnh vực. Tôi cho rằng cuộc kháng chiến chống ngoại xâm của chúng ta, suy cho cùng, văn hóa đã quyết định tất cả: ý chí, truyền thống quật cường, tinh thần đoàn kết dân tộc... Cho nên, lĩnh vực này, lúc này phải nung nấu cái ý chí đó. Các đồng chí đừng chạy theo kinh tế đơn thuần, làm sao mà mình đi phân tích mổ xẻ các yếu kém về kinh tế, về đồng tiền... Mình không có bài bản cái đó. Tùy các đồng chí thôi, nhưng theo tôi là phải mổ xẻ, khơi dậy, phát huy tinh thần, trí tuệ, ý chí, tình cảm Việt Nam... Tôi nghĩ rằng, báo Văn nghệ cũng như các nhà báo, tờ báo hoạt động trong lĩnh vực này nên tiếp tục cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc.

- *PV: Hiện nay, trong nền kinh tế thị trường, các tờ báo về lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật đang gặp phải rất nhiều khó khăn, vì thế năm 2009, Chủ tịch, cũng như Chính phủ có quyết sách gì để hỗ trợ cho các tờ báo này không?*

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Đây là khó khăn chung. Trong tình hình hiện nay, mỗi người, mỗi ngành, mỗi cấp, mỗi nơi đều có những khó khăn nhất định. Cho nên trước hết, bằng tinh thần tự lực tự cường, phải nỗ lực vươn lên, chứ nếu ngồi đó trông chờ là khó lắm. Tinh thần là như vậy.

- *PV: Chủ tịch quan tâm như thế nào đến thế hệ các nhà văn trẻ hiện nay? Nếu Chủ tịch hạ cố đọc thì liệu tôi có thể tặng ông một cuốn sách của tôi ?*

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Cái đó không có hạ cố. Đừng dùng từ đó, nó khiêm tốn quá. Cái đó là bình thường. Thỉnh thoảng tôi cũng đọc Văn nghệ. Nếu đồng chí gửi tặng tôi rất là quý.

Tôi quý cả hai, tôi quý những nhà văn lão thành, họ có truyền thống, có quá khứ đã đóng góp vào công việc xây



dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhưng tôi cũng mong muốn giới trẻ có sức bật mới, có những khám phá mới. Nhưng phải nói là tôi cũng nghiêm khắc lắm. Tôi cũng hơi bảo thủ. Có những cái mới tôi thấy nó không phù hợp, nó xa rời cuộc sống, bịa đặt, xuyên tạc sự thật, thậm chí làm ô nhục... thì làm sao mà ca ngợi được. Cho nên, nếu có gọi là bảo thủ, tôi cũng xin nhận. Tôi tôn trọng các nhà văn trẻ, tôn trọng sáng tạo, nhưng sáng tạo phải phục vụ sự lành mạnh và xây dựng đất nước.

- *PV: Thưa Chủ tịch với tư cách là người viết thì tôi thấy rằng thế hệ trẻ chúng tôi không thể “tự túm tóc mình” lên được, tôi tôn trọng truyền thống và không thể bảo là “dòng máu của bố mẹ cũ rồi, phải thay thôi”, tôi nghĩ là chúng tôi sẽ làm tốt.*

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Tôi khen người trẻ lắm, nhưng tôi thấy có những tác phẩm không thể chấp nhận được mà hội này, hội nọ lại khen, lại phát thưởng. Tôi nói thật là tôi xung đột lắm đó. Còn ý kiến của đồng chí trẻ, về truyền thống bố mẹ, truyền thống gia đình, cái đó tôi rất hoan nghênh. Phải hun đúc truyền thống đó, không có gì thay thế được. Nếu quên cội nguồn, quên truyền thống là mất hết.

- *PV: Tôi nghĩ là “đi đến tận cái tôi thì sẽ ra cái ta của thế giới”?*

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: Tiếng Pháp có một câu tục ngữ (đọc tiếng Pháp): “Cái tôi là đáng ghét”. Cho nên, cái tôi cũng vừa thôi, cũng đến mức nào thôi. Vâng, ở đây là tôi đang nói với cô bạn trẻ này. Nãy giờ cô ấy hơi tâm tư một chút, bây giờ đã được chưa? (cười).

- *PV: Xin cảm ơn Chủ tịch! Hôm nay thì tôi đã thỏa mãn việc “động vào Ngọc Hoàng” rồi ạ (cười).*

Văn Phòng Chủ tịch nước, 17/12/2008